

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา	1. การเกษียณ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตร	ทำแผนพัฒนาบุคลากรและติดตามรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างสม่ำเสมอ	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100	ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบทุกหลักสูตรแล้ว	บรรลุ			30 กันยายน 2562 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์		
	2. กระบวนการรับอาจารย์ใช้เวลาค่อนข้างนานและบ่อยครั้งที่ไม่มีผู้สมัครที่เหมาะสมและ สกอ.เปลี่ยนเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร	สร้างระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนอาจารย์เกษียณ	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100	ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบทุกหลักสูตรแล้ว	บรรลุ					
	3. การขอยืมชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากหน่วยงานอื่น	สำรวจอัตราอาจารย์และขออัตราให้เพียงพอต่อหลักสูตรเพื่อจะได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยไม่ต้องขอยืมจากหน่วยงานอื่น	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100	ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบทุกหลักสูตรแล้ว	บรรลุ					

<p>ระบบป้องกันอัคคีภัย ไม่ทำงานและยัง ไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>1. จากภาพ ตรวจสอบของ บริษัทที่ควบคุม อาคาร พบว่าระบบ การเตือนอัคคีภัย เสียหายทั้งหมด</p>	<p>ตั้งคณะกรรมการและ ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจ รวบรวมปัญหาต่าง ๆ และ นำเสนอวิธีการแก้ไขให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>บุคลากรมีองค์ ความรู้ในการ ป้องกันอัคคีภัยและ ดำเนินการได้ ถูกต้องหากเกิดเหตุ อัคคีภัย</p>	<p>ร้อยละ 70</p>	<p>คณะ สังคมศาสตร์ ดำเนินการจัด อบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพ หนีไฟ" เป็นที่ เรียบร้อย เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2562</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>ทาง มหาวิทยาลัย ยังไม่ ดำเนินการ ปรับปรุง ซ้อมแซม อุปกรณ์ ป้องกัน อัคคีภัยให้ ใช้ได้ตามปกติ และยังไม่ได้มี การฝึกซ้อม การป้องกัน การเกิดอัคคีภัย</p>	<p>30 กันยายน 2562 / รอง คณบดีฝ่าย บริหาร</p>
<p>2. อาจารย์และ บุคลากรที่อาศัยใน ตึกอาคารคณะ สังคมศาสตร์ 2 ยัง ไม่มีความพร้อมใน การเตรียมรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน</p>	<p>จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียม ความพร้อมกรณีเกิดเหตุ อัคคีภัย</p>	<p>บุคลากรมีองค์ ความรู้ในการ ป้องกันอัคคีภัยและ ดำเนินการได้ ถูกต้องหากเกิดเหตุ อัคคีภัย</p>	<p>ร้อยละ 70</p>	<p>คณะ สังคมศาสตร์ ดำเนินการจัด อบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพ หนีไฟ" เป็นที่ เรียบร้อย เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2562</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>ขั้นตอนในการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการ โอน งบประมาณ ความล่าช้ามาก</p>	<p>30-ก.ย.-62 -</p>	
<p>ความปลอดภัยของ ระบบกล้องวงจรปิด</p>	<p>ตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดรวมถึงมีมาตรการ ควบคุมและจัดการด้าน ความปลอดภัยในทุกขั้นตอน</p>	<p>ไม่มีเหตุการณ์การ บุกรุกเข้าตึกอาคาร คณะสังคมศาสตร์ 2 หรือสามารถ ตรวจสอบจากกล้อง วงจรปิดได้ทุกครั้ง ที่เกิดสถานการณ์ไม่ ปกติ</p>	<p>ร้อยละ 100</p>	<p>อยู่ในขั้นตอน ของการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>ชื่อ.....</p>	<p>(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีทย์ เจริญจิตต์) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ วันที่ 4 กันยายน 2562</p>	